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FYRIRSPURN 

 

Viðtakandi: Umhverfis- og skipulagssvið, skrifstofa samgöngustjóra og 

borgarhönnunar  

Sendandi: Aðgengis- og samráðsnefnd  

 

Framhaldsfyrirspurn um viðmið um hönnun stólpa í borgarlandinu 

Aðgengis- og samráðsnefnd þakkar fyrir svarið.  
Hefur Reykjavíkurborg einhver viðmið á hönnun stólpa í borgarlandinu?  

Til dæmis varðandi lit, endurskin og hæð á stólpum. 

 

 
 

 


